

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

## มองศาสนาบ้าง

ไปที่ไหนนี่หรุ ๆ หรา ๆ ฟุ ๆ ฟา ๆ โก้เก้สวยามอวดกัน กิเลสอวดกัน ธรรมะ  
ท่านไม่อวดนะ ธรรมนะ ท่านอยู่ง่ายกินง่ายที่สุด พระพุทธเจ้าสอนง่ายที่สุด สอนไม่ให้  
คนกังวลหากิเลสมามัดคอเจ้าของ ได้อันนี้ไม่พอ ได้อันนั้นไม่พอ อันนั้นก็อยากได้ อัน  
นี้ก็อยากได้ อันนั้นก็อยากกิน อันนี้ก็อยากกิน อันนั้นก็อยากใช้ อันนี้ก็อยากใช้ ทุกสิ่ง  
ทุกอย่างมีแต่กิเลสมัดคอคนให้เกิดความดิ้นรนกระวนกระวาย ขนความทุกข์มาทับหัว  
ทั้งนั้นแหละ โลกไม่มองนะซิ มองวังตามกิเลสทั้งนั้นแหละ จึงดูไม่ได้นะ

เราเป็นชาวพุทธมองศาสนาบ้างซิ ท่านพาอยู่ยังไง พากินยังไง พาใช้พาสอยยัง  
ไง ดูบ้างซิ มีแต่กิเลสลากจุมก พวกจุมกวันจุมกขาดทั้งนั้นแหละพวกชาวพุทธเรานะ  
พวกทะเลเยอะเยาน ได้เท่าไรก็ไม่พอ กิเลสมันสร้างความอยากขึ้นมาในอันดับแรก  
ความอยากนี่คือความหิวบีบบังคับที่หัวใจ มันหิวมันโหยเหมือนคนหิวข้าวหิวน้ำนี่ มัน  
ทุกข์ใหม่คนหิวข้าวหิวน้ำ เป็นทุกข์ ความหิวเพราะกิเลสบีบหัวใจคนก็เป็นทุกข์อย่างนั้น  
เหมือนกัน ออกจากความหิวบีบบังคับแล้วก็ดิ้น เอ้า ใส่ความหวัง หวังอย่างนั้นหวัง  
อย่างนี้ แล้วก็ดีดละที่นี้ จะทำอย่างนั้น จะเอาอย่างนี้ มีแต่กิเลสจุมกคนทั้งนั้นแหละ  
ธรรมท่านไม่จุง

การอยู่การกินการเสาะแสวงหาเพื่อเลี้ยงชีพนี้ ตั้งแต่สัตว์เขาก็หาทำไม่มนุษย์  
จะหาไม่ได้ ท่านไม่ได้จัดว่าเป็นกิเลส เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ก่อกวนคน สิ่งก่อกวนคนคือ  
กิเลส ได้ไม่อยู่ในความพอดีที่จะเป็นความสุข มันทะเลเยอะเยานดิ้นรนกระวนกระวาย นี้  
คือเรื่องของกิเลสมัดหัวใจสัตว์ จุมกสัตว์ทั้งนั้นแหละ ไปซิดูซิถ้าหาเรื่องโกหก นี้  
เอาคัมภีร์มาพูดนะ ไม่ได้มาพูดป่า ๆ ถิ่น ๆ

ใครจะไปสอนคนให้สงบให้สบายยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มี สอนเพื่อเข้าสู่กอง  
ทุกข์ไม่มี มีแต่กิเลสมันสอนเพื่อเข้าสู่ความทุกข์ แต่มันบอกว่าสุขนะ อะไรก็ดีนะ ๆ ดี  
ทั้งนั้นถ้าเป็นเรื่องของกิเลส จนจะเป็นจะตายจะสลับสไลเพราะกิเลสลากไปนี่ดีทั้งนั้นนะ  
ไม่ได้เห็นโทษของกิเลส ที่ไหนก็มีแต่กิเลสมัดคอคน เฉพาะวัดป่าบ้านตาดนี้เป็นพระหัว  
กุดหัวกุ่มทั้งนั้น กิเลสมัดเอา ดูซิวัดถ้ำวัดป่าบ้านตาดเวลานี้ อันนั้นก็ขนมมา อันนี้ก็ขนมมา  
ปิดไว้เท่าไรมันชอกเข้ามาแซกเข้ามาอยู่จั้น ปิดออกไม่ให้ยุ่ง ให้หมუნเข้าไปหาศีลหา  
ธรรมหาความสงบใจเจ้าของนั้นละ

ใจมันติดมันตัน เอาสติจ่อเข้าไปหัวใจนั้นนะ เอาปัญญาใคร่ครวญดูมันยุ่งหาเรื่องอะไร ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งปานนี้ไม่เห็นมีความสุขแม้เม็ดหินเม็ดทรายมาอวดบ้างเลย แล้วมันยุ่งหาอะไรอีก ความยุ่งนี้มันสร้างความทุกข์ให้ยังไม่รู้ที่อยู่เหอ นั้นสติจ่อลงไปตรงนั้น ปัญญาคิดเข้าไปตรงนั้น จะเห็นจุดแห่งพินแห่งไฟที่มันระเบิดออกมาจากหัวใจได้โดยลำดับละคนเรา นี่มันไม่ดูนี่นะ มันร้อนไปหมดโลกธาตุนี้ ตรงไหนมีความสุขเอามาอวดหน่อยนะ เอามาอวดธรรมพระพุทธเจ้าสักหน่อยซิ

ดินกันเป็นบ้ำกัน ทางนั้นเจริญทางนี้เจริญ มันเจริญที่ไหนมีแต่พินแต่ไฟเผาเผาหัวใจคน ร่างกายก็ติดก็ตัน ตื่นเช้าขึ้นมา โอ๊ย เหมือนก้างหิน หัวใจนี้ไม่ต้องติดเครื่อง มันติดเองของมันหมุนตัว ๆ จนกระทั่งหลับ ถ้าไม่มีหลับแล้วตายกันหมดมนุษย์เรา ยังมีความหลับพอพักเครื่องบ้าง จากนั้นก็หมุนตัว ๆ มีแต่กิเลสลากคอไปทั้งนั้นละเราไม่อยากจะอย่างอื่น มันไม่ถึงหัวใจของกิเลสตัวมันหยาบ ๆ มันลากคอคคน

กิเลสพระพุทธเจ้าสอนมันไม่ยอมฟังนะ เดียวนี้ไม่ฟัง ดีไม่ดีเห็นศาสนาเป็นของครีของล้าสมัยไปแล้ว เห็นกิเลสทันสมัยเป็นจรวดดาวเทียม เพราะฉะนั้นจึงมีแต่มนุษย์จรวดดาวเทียม พระจรวดดาวเทียม เต็มโลกเต็มสงสารแล้ว ไม่ว่าจะทำว่าเรามันพอ ๆ กัน เหมือนกันหมด

รู้ใหม่ว่าความหิวมันบีบบังคับหัวใจคนให้เกิดความทุกข์ความทรมาน ความหิว ความอยากได้ ความทะเยอทะยาน ความติดความตัน แล้วสร้างความหวังหลอกไปเรื่อย ๆ นะ หวังอย่างนั้นแล้วหวังอย่างนี้ มันสร้างความหวังจูงไป ทางนี้ก็ตันออกไปเป็นไป สุดท้ายก็จม ติดหนี้ติดสินเขาพะรุงพะรัง

บ้านเรือนอยู่ธรรมดานี้ก็อยู่ไม่ได้ ต้องเอาตึกเป็นร้อย ๆ พัน ๆ ชั้นมาอยู่ถึงอยู่ได้ ดูซินะมนุษย์เรามันพิลึกกึกกือขนาดไหนเวลานี้ มันเป็นคนมนุษย์จรวดดาวเทียม เวลาทุกข์เผาหัวมันเร็วยิ่งกว่าจรวดดาวเทียมอีกยังไม่คิด มันดินกันเป็นบ้ำทั้งโลกยังไม่รู้อีกเหอ พระพุทธเจ้าประกาศล้นโลกมานี้มานานสักเท่าไรแล้ว มันไม่เห็นฟัง ยังเอามาเป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้าเสียอีก ชาวพุทธเราทั้งหลายเป็นคู่แข่ง เป็นตัวข้าศึกศัตรูต่อศาสนาเวลานี้ จะเป็นใครไป

ย่นเข้ามาหาพระหาเถรของเรา หัวโล้น ๆ เล้น ๆ เต็มอยู่ในวัดป่าบ้านตาดนี่ดูเอา ไม่ต้องไปดูที่อื่นละ พวกนี้ละพวกทำลายศาสนา ศาสนาที่หัวใจของตัวเองนั้นนะ ความคิดความปรุงที่เป็นพิษฆาตสังหารอยู่ในหัวใจมันไม่ดู สติไม่ดู ปัญญาไม่คิด นี้เรียกว่าพระสังหารศาสนาใหม่ จากนั้นก็กระบาดออกไปข้างนอกนะซิ มันสังหารเจ้าของ แล้วมันก็กระจายออกไปกระบาดข้างนอก เลยเลอะกันไปหมดทั้งโลกทั้งสงสาร มีแต่คนแต่พระทำลายตัวเอง ทำลายศาสนา ทำลายส่วนรวมแหลกไปหมด

อันไหนที่จะเผาหัวมัน ขนมาเผา ๆ อันไหนที่จะกำจัดปิดเป่าไฟออกไปนี้มัน  
ไม่กำจัดนะ มันกว้านไฟไฟเข้ามาเผา การที่จะพูดถึงอรรถถึงธรรม ระลึกถึงอรรถถึง  
ธรรม ไม่มี ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วหมุนตัววันยังค่ำคืนยังรุ่ง เอาตายเข้าว่าเลยเขี้ยว  
พูดแล้วสลดสังเวชนะ